

แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 4 การทำบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางเสริมจุดเด่น			
จัดทำแผนการเผยแพร่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้ากับพันธกิจต่างๆ ให้หลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของประชาคม			
แผนการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ (ระบุหลักฐาน)
<p>แผนการดำเนินการ</p> <p>กองศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 1 เพื่อจัดทำแผนการเผยแพร่ บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้ากับ พันธกิจต่างๆ ทั้งของกองศิลปวัฒนธรรมและคณะให้หลากหลาย ช่องทางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของ ประชาคม เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 2. เว็บไซต์ กองศิลปวัฒนธรรม 3. Youtube กองศิลปวัฒนธรรม 4. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 	<p>- ผู้ช่วยอธิการบดี</p> <p>ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม</p> <p>- ผู้อำนวยการกอง</p> <p>ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>ปีงบประมาณ</p> <p>พ.ศ.2565</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีแผนการเผยแพร่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วนำแผนดังกล่าวมาดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนโดยมีการรวบรวม จัดทำ และเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น Facebook กองศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์ กองศิลปวัฒนธรรม Youtube กองศิลปวัฒนธรรม สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับรู้ของ ประชาคมด้วย</p> <p>หลักฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2. http://www.facebook.com/rmutpculdiv/ 3. https://cul.offpre.rmutp.ac.th/km/?page_id=1506 4. https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv/featured 5. News Clipping สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา			
ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ตามคณะต่างๆ ให้สามารถนำมาจัดทำมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติได้ เช่น ด้านอาหาร ลายผ้า เป็นต้น			
แผนการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ (ระบุหลักฐาน)
<p>แผนการดำเนินการ</p> <p>กองศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 1 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ตามคณะต่างๆ ให้สามารถนำมาจัดทำมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติได้ เช่น ด้านอาหาร ลายผ้า โดยมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดำเนินการ</p>	<p>- ผู้ช่วยอธิการบดี</p> <p>ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม</p> <p>- ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้สำรวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมในด้านอาหาร อาทิ ม้าฮ้อ หมูโสร่ง ขนมเบื้องไทย ขนมลูกชุบขนมเบื้องญวน ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมลั่นจีซึ่งขนมดังกล่าวได้นำไปสาธิตและเผยแพร่ในงานพิธีด้านอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงได้นำขนมดังกล่าว จัดทำเป็นมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ อันเป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย</p> <p>หลักฐาน</p> <p>ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและขนมไทย ที่ได้รับการยอมรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - งานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - งานฉลองสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แผนการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ (ระบุหลักฐาน)
			<p>2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้สำรวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านลายผ้า อาทิ การพิมพ์ผ้าด้วยสีพิมพ์ผ้า เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ เทคนิคการทำให้สีติดทนทาน เทคนิคการมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติ และสีสะท้อนแสงแบบพลาสม่า ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ ภูมิปัญญาด้านลายผ้า และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักศึกษา ดังนั้น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงได้นำด้านลายผ้าดังกล่าว จัดทำเป็นมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ อันเป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย</p> <p>หลักฐาน</p> <p>ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านสิ่งทอที่ได้รับการยอมรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อเรื่องเอกลักษณ์แห่ง “คราม” สีสั่งงามจากธรรมชาติ - โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการฝึกปฏิบัติการทำอาชีพอิสระเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร - บริการสังคมในโครงการ Creative Young Designer Season 2 ร่วมกับเจ้าของโครงการคือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในด้านของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและพัฒนาชุมชน